

เด็ก IT SPU แบ่งปันความรู้ IOT สู่ห้องๆ ร.ร.บ้าน

ค่าย ระยอง

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เดินทางส่งเสริมการไฟ
เรียนรู้ และแบ่งปันภูมิปัญญาด้านไอที เพื่อการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง กับโครงการ IOT Back to school ครั้งที่ 6
นำความรู้เกี่ยวกับ Internet of Things (IOT) ที่ได้จากการเรียนมาร่วมถ่ายทอดความรู้สู่ห้องๆเยาวชน โรงเรียน
บ้านค่าย จังหวัดระยอง

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง จัดโครงการ IOT Back to
school ครั้งที่ 6 นำโดย ผศ.จิโรจน์ จริตควร หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ,ดร.สุรัชย์ ทองแก้ว และ ทีม
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ SPU กว่า 20 ชีวิต จิตอาสาสัญจร เข้าร่วมแบ่งปันความรู้ ด้วยการ
ถ่ายทอดความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับ IoT : Internet of Things โดยใช้มือถือควบคุมอุปกรณ์รอบตัว เช่น
หลอดไฟแอลอีดี และอ่านค่าอุณหภูมิ ความชื้น ผ่านอินเทอร์เน็ต ให้กับห้องๆนักเรียนโรงเรียนอรุณประดิษฐ์ ณ ห้อง
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านค่าย จังหวัดระยอง

ผศ.จิโรจน์ จริตควร หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าว
ว่า กิจกรรมครั้งนี้นับเป็นโรงเรียนแห่งที่ 2 แล้วต่อจากโรงเรียนอรุณประดิษฐ์ จังหวัดเพชรบุรี ที่คณะเทคโนโลยีสาร
สนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้นำทีมนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ SPU
เดินทางส่งเสริมการไฟเรียนรู้ และแบ่งปันภูมิปัญญาด้านไอที เพื่อการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง กับโครงการ IOT
Back to school ครั้งที่ 6 นำความรู้เกี่ยวกับ Internet of Things (IOT) ที่ได้จากการเรียนมาร่วมถ่ายทอดความรู้สู่
ห้องๆเยาวชน โรงเรียนบ้านค่าย จังหวัดระยอง

ปัจจุบันทักษะความรู้ความสามารถด้านการใช้งานเครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการ
ใช้ชีวิตประจำวันและการทำงานของสถานศึกษา องค์กรต่างๆทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ต่างให้ความสำคัญและ
พร้อมพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับบุคลากรในหน่วยงานของตน เพื่อยกระดับขีดความ
สามารถสู่มาตรฐานสากลและสร้างรายได้เปรียบในเชิงการแข่งขันในอนาคต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เล็งเห็นความสำคัญและประ
โยชน์ ดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมด้านไอทีในยุคดิจิทัลสำหรับสถาบันการศึกษา(IOT
Back to school ครั้งที่ 6) เพื่อเป็นการสนับสนุนและเตรียมความพร้อมด้านไอทีให้กับนักเรียนในสถานศึกษาต่างๆ
ได้มีความรู้ความสามารถด้านไอทีในระดับมาตรฐานสากล ตอบโจทย์นโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประเทศไทย

ก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0 และนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

และเพื่อให้ทีมศึกษาด้านวิชาชีพวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ SPU จำนวนกว่า 20 คน ได้มีโอกาสนำความรู้ ที่ตนเองได้
ร่ำเรียนมา นำมาพัฒนาตนเองด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน IOT : Internet of Things โดยใช้มือถือควบคุม
อุปกรณ์รอบตัว เช่น หลอดไฟแอลอีดี และอ่านค่าอุณหภูมิ ความชื้น ผ่านอินเทอร์เน็ต ไปสอนให้กับน้องๆนักเรียน
โรงเรียนบ้านค่าย จังหวัดระยอง ซึ่งบรรยากาศการเรียนเต็มไปด้วยสาระความรู้ น้องๆมีความสุข สนุกสนานและตื่น
เต้นไปกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้านไอทีกันถ้วนหน้า

และท้ายสุดนี้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ศรีปทุม ต้องขอขอบพระคุณ คณะคุณครูโรงเรียนบ้านค่าย ที่ได้ให้ความ
อนุเคราะห์และให้การต้อนรับคณะนักศึกษา คณาจารย์ ไอที ม.ศรีปทุมไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ ผศ.จิโรจน์ กล่าว
#SRIPATUM #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #คณะเทคโนโลยีสารสนเทศม.ศรี
ปทุม #IOT